
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศ-
การที่ดิน)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)

๑๒. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน) 

๑๓. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๔. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(สิบโท พิชติ ตู้บรรเทิง  นิติกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๑๕. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๑๖. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)

๑๗. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๑๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายทศพล ศรีเพ็ชรพันธ์ุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๒๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๒๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))
๒๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน) 
๒๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นางสุทธิวรรณ มารัตน์  รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ)  (แทน) 
๒๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำQาเสีย กรรมการ

(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน  รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท.  (ว่าง) กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายบุญยง เรืองพงษ์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน
๒. นางนุชจรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล ที่ปรึกษาโครงการ สำานักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. นายสิทธิชัย สุธานนท์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. นายบพิธ ธนกิจไพบูลย์ ที่ปรึกษา  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. นายกิตติ ดำางามกิจ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นายพงศกร ธัญญผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. นายสุนาถ ออมไธสง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นายศักดิ์สิทธ์ิ สุพงษ์วิบูลพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมที่ดิน
๙. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมที่ดิน
๑๐. นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อำานวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพฒันารายได้  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๑. นางสาวสรัญญา แปะทอง ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๒. นางสาวจุฑาพร ละอองขวัญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๓. นางสาวพิไล วิทยเศรษฐ ที่ปรึกษา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๔. นายวรัยธฤต เตชะกำาพุช ที่ปรึกษา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๕. นายจุมพล สมทุรวินิจพันธ์ุ นักวิชาการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๖. นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๗. นางสาวอุบลวรรณ สุปันเวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมที่ดิน
๑๘. นายวาสิฏฐ์ ศรีในบ้าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๑๙. นายอัษฎาวุธ รัตนะ เจ้าหน้าที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๐. นางสาวสุมนา บุญกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๑. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๒. นายปรมะ พงษ์คณาธร ที่ปรึกษา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๓. นางสาวกนิษณา สีหามาตร ที่ปรึกษา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๔. นางสาวผ่องพรรณ มขุธระโกษา ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สำานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๕. นางสาวอภิญญา พรหมาคม พนักงานบันทึกข้อมูล  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๖. นายอดิศร สุนทรวิภาต นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๗. นายรวี สะตำา พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๘. นายอัศวิน วงศ์ป่ินเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๙. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๐. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๑. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้  เข้าร่วมประชุม   (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย
๓๒. นางยุพเรศ สถานานนท์ ผู้อำานวยการกองบริหารเคร่ืองลูกข่าย  การประปานครหลวง
๓๓. นายกริชกร บุญเรือง นักคอมพิวเตอร์ ระดับ ๖ กองบริหารเคร่ืองลูกข่าย  การประปานครหลวง
๓๔. นายมารุต คุณประเสริฐ ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๕. รศ.ดร.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ที่ปรึกษา  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๖. นายพันธ์เทพ ดอนพต นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ  เทศบาลเมืองท่าข้าม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๗. นายประสิทธิชัย ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เทศบาลเมืองท่าข้าม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๘. นายสรชัย ล่ันซ้าย เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำาบลเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๙. นายรณภูมิ เรืองป่ิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เทศบาลตำาบลเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๐. นายภานุพงษ์ ประสบแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำานาญการ

สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝ่ายเลชานุการฯ เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ และผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีQ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายว่า ส่วนราชการที่เสนอขอรับงบประมาณประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาของสำานักงบประมาณ ดังนัQน โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จะต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยในกรณีวงเงินงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และโครงการที่ต ้องเสนอ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในกรณีวงเงินงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์เกินกว่า
๑๐๐ ล้านบาท จะต้องเร่งดำาเนินการนำาเสนอคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้เสร็จสิ Qนภายในเดือน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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มกราคม เนื่องจากโดยปกติสำานักงบประมาณจะพิจารณาโครงการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม  ส่วนราชการใด
ที่ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ จะได้น ำาเรียน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าวโดยด่วน

เร่ืองที่สอง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื Qอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเน้นยำQาให้
ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุข และแจ้งให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครัQง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ
ที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื Qอไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงนีQอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื Qนที่กรุงเทพมหานคร
ในวันนีQจึงเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (Video Conference System : VCS) ดังนัQน เพื่อให้การนับองค์ประชุม
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้
คณะกรรมการที่ไมไ่ด้อยู่ในห้องประชุมราชสีห์แห่งนีQ แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัQงท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นการพิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๘ โครงการ มีคณะกรรมการ
ขอแกไ้ขรายงานการประชุม ดังนีQ

๑. การไฟฟ้านครหลวง ขอแก้ไขหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๕ ข้อความเดิมเดิม “...มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ
ในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ปรับแก้ไขเอกสารใบเสนอราคา...” ขอตัด “โดยให้ปรับแก้ไขเอกสารใบเสนอ
ราคา” ออก

๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแก้ไข ดังนีQ
- หน้าที่ ๑ ข้อ ๑๔ ข้อความเดิม “...ผู้ช่วยผู้ว่าสารสนเทศและส่ือสาร...” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยผู้ว่าการ

สารสนเทศและส่ือสาร...”
- หน้าที่ ๒ ข้อ ๖ ข้อความเดิม “...นายจกัรนิทร์ ชมุสาย ณ อยธุยา หัวหน้าแผนก...” แกไ้ขเป็น

“...นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกบริหารระบบเครือข่าย...”
- หน้าที่ ๒ ข้อ ๑๓ ข้อความเดิม “...นางสาวเอืQอมพร วิชัยพฤกษ์ ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านการจัดการองค์กร...” แก้ไขเป็น “...นางสาวเอืQอมพร วิชัยพฤกษ์ ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านบริการลูกค้า...”

- หน้าที่ ๒ ข้อ ๑๕ ข้อความเดิม “...นางภรภัทร ยิQมแย้ม ผู้อำานวยการกอง...” แกไ้ขเป็น “...นาง
ภรภัทร ยิQมแย้ม ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร...”

- หน้าที่ ๒ ข้อ ๑๖ ข้อความเดิม “...นางสาวสุรัตนาภรณ์ วิวัฒน์สถติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ ำานวยการก
อง...” แกไ้ขเป็น “...นางสาวสุรัตนาภรณ์ วิวัฒน์สถิตวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ ำานวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
องค์กร...”

- หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๓ ข้อความเดิม “...สำาหรับธุรกิจหลัก (รซต.) ระยะที่ ๒...” แก้ไขเป็น
“...สำาหรับธุรกิจหลัก (  รซธ  .)   ระยะที่ ๒...”

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัQงที่ ๗/๒๕๖๓ ตามที่แก้ไข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)



- 5 -

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง  

- ไมม่ี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพจิารณาโครงการทีอ่ยูใ่นอำานาจของคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะทำางานฯ ครัQงที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว
จำานวน ๑๖ โครงการ ดังนีQ

๕.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของสว่นราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑๕ โครงการ ดังนีQ

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๕ โครงการ
๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของ

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.มท. และประจำาจังหวัด

ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจัดซืQอปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เป็นเทคโนโลยีเก่าซึ่งไม่ตอบสนองต่อเทคนิคการโจมตีแบบใหม่ใน
ปัจจุบัน เช่น ภัยคุกคามที่เกิดขึQนกับการใช้งาน Web Browser เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วย content ที่ไม่เหมาะสม
การหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การโจมตีผ่านช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม  Web Browser นอกจาก
นีQยังมีภัยคุกคามอื่น เช่น Spyware Virus เป็นต้น  รวมทัQงมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และผลิตภัณฑ์ประกาศ
End of Life (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และ End of Support (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒. อปุกรณ์ชุดปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีเกา่ซึง่ทำางานในระดบั Transport Layer หรือเลเยอร์ ๔
ตามมาตรฐาน OSI ซึ่งภัยคุกคามในปัจจุบันนัQน ส่วนมากเกิดในระดับ Application Layer หรือเลเยอร์ ๗  จึงมีความจำาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัย เพื่อให้การใช้งานและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยสูง พร้อมทัQงสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ถึงผู้ใช้งาน
เครื่องที่ใช้งานปลายทาง แอปพลิเคชันที่ใช้งาน ภัยคุกคามและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อให้รองรับการรักษาความปลอดภัย
ตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีประกาศใช้ตัQงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา

๓. การจัดหาตามโครงการนีQจะจัดซืQอทดแทนอุปกรณ์รุ่นแรก (จัดซืQอในปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
ที่อายุครบ ๑๐ ปี (ส่วนกลาง และ ๓๓ จังหวัด) ก่อน และจะทยอยจัดหาให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในปีงบประมาณถัดไป
โดยมีการปรับเปล่ียนจาก Proxy เป็น Next Generation Firewall
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบเดิมมีอายุการใช้งานนาน ๑๐ ปี ไม่ควรจัดซื Qอเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนอุปกรณ์ใน

design แบบเดิม แต่่ควร re-design  re-deploy ออกแบบสำาหรับอีก ๑๐ ปีข้างหน้า โดยปรับให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใน
อนาคต เช่น Cloud, Big Data, Analytic Tools 

๒. นำา complain ของ user มาพิจารณาด้วย ไม่ควรกำาหนด security เยอะจนไม่สามารถ
ใช้งานได้ ควรพบกันตรงกลาง คือ ปลอดภัยตามกฎหมาย และ user มีความพึงพอใจ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๓. ควรออกแบบให้สอดคล้องกับอนาคต เช่น โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางจัดเก็บและ
ค้นหาข้อมูลเอกสารขนาดใหญ่ฯ ที่เสนอต่อที่ประชุมในวันนี Q ควรเชื่อมโยงกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ก ำาลังออกแบบใน
โครงการนีQ อาจจัดโซนใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับระบบนีQโดยเฉพาะ และ Interface ของอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจจะต้องเตรียมไว้ให้
รองรับในอนาคตด้วย เพราะเมื่อจัดซืQอแล้วอาจจะขยายได้ยาก

๔. เครื่องสำารองไฟฟ้า กำาหนดไว้ที่ Full Load ไดไ้ม่น้อยกว่า ๕ นาที เมื่อปฏิบัติงานจริง
อาจจะไม่พอ ให้พิจารณาค่าที่เหมาะสม อาจจะ ๑๕ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง ต้องดูหน้างานด้วย
มตทิี่ประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ  พร้อมลงนามก ำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางาน
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๒) โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) กิจกรรมสำาหรับระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๖,๑๐๔,๙๐๐.- บาท
(หกล้านหนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๓ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. สป.มท. ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้

เป็นเคร่ืองมอือำานวยความสะดวกประชาชนในสว่นภมูภิาค สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมกจิกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ
รวดเร็ว สามารถค้นหา ประมวลผล และรายงานผล รวมทัQงสามารถตรวจสอบ ตดิตาม และแกไ้ขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ ลดขัQนตอน ระยะเวลา และความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมทั Qงลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยอยู่ในขัQนตอนตรวจรับ มีเคร่ืองอ่านบัตร Smart card reader จังหวัดละ ๒ เคร่ือง ทุกจังหวัด 

๒. โครงการนีQเป็นการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) กิจกรรมที่จัดขึQน
ให้สามารถดำาเนินการค้นหา ประมวลผล และรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเฝ้าระวังและการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ ผู้บริหารทราบว่าจังหวัดมีกิจกรรมอะไร บรรยากาศของกิจกรรมเป็นอย่างไร โดยเพิ่ม Application บนโทรศัพท์
มือถือเพื่อสแกน QR code ลงทะเบียนก่อนเข้างาน   Internet SIM เป็นแบบ Unlimited ๑ ปี เมื่อจบโครงการแล้วพบว่า
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะจ่ายค่าบริการ Internet SIM ในปีต่อ ๆ ไปให้อย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ควรพิจารณาคุณลักษณะของโทรศัพท์มือถือด้วยว่าคุณภาพเพียงพอหรือไม่ หากราคาสูง

ขึQนแต่ใช้ประโยชน์คุ้มค่า อาจเหมาะสมกว่าราคาถูกแต่เจ้าหน้าที่ไม่ใช้งานเนื่องจากพึงพอใจที่จะใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมากกว่า
๒. สายรัดอกไม่เหมาะกับการถ่ายทอดสดโดยโทรศัพท์มือถือเนื่องจากภาพทีไ่ด้จะสั่น

ผู้ชมจะรู้สึกไม่สบายตาในการรับชม ยังไม่เคยเห็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ใช้สายรัดอก ส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์
กันส่ันหรือไม้กันส่ัน ซึ่ง Stabilizer จะมีราคาสูง อาจจะใช้แค่ Pole แต่ราคาก็จะสูงกว่าสายรัดอก

๓. การลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือและถ่ายทอดสดบรรยากาศด้วย จะด ำาเนินการ
พร้อมกันได้อย่างไร เนื่องจากอาจมีผู้มาลงทะเบียนสาย ซึ่งเจ้าหน้าทีไ่ดเ้ริ่มการถ่ายทอดสดแล้ว แม้ว่าจะมีโทรศัพท์มือถือ
หลายเคร่ืองเพื่อปฏิบัติงานหลายฟังก์ชันก็ตาม ควรมีการทดสอบ Scenario ในการจัดกิจกรรมจริงด้วย

๔. ควรกำาหนด Bandwidth ให้เพียงพอ เลือก Provider ท่ีครอบคลุมทุกจังหวัด
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๓) โครงการจัดทำาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ ส ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๑๐,๔๖๘,๙๐๐.- บาท (สิบล้านส่ีแสนหกหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๐,๔๖๘,๙๐๐.- บาท (สิบล้านส่ีแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๔ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ สป.มท. ทัQงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน ๗ ปีขึQนไป
๒. เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำานวน ๕ รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับ

งานสำานักงาน จำานวน ๓๐๖ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ ำานวน ๘๑ เครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำาหรับงานประมวลผล จำานวน ๑๑๒ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนดิ LED ขาวดำา ชนิด Network
แบบที่ ๑ (๒๘ หน ้า/นาท)ี จ ำานวน ๘๑ เคร ื่อง และเคร ื่องพ ิมพ ์เลเซอร ์/ชน ิด LED ส ี ชน ิด Network แบบท ี่ ๑
(๑๘ หน้า/นาที) จำานวน ๓๐ เคร่ือง
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

๔) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเอกสารขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ
(Seamless Document Center) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๘๗,๔๗๔,๙๐๑.- บาท
(แปดสิบเจ็ดล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยหน่ึงบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๕๓,๓๑๘,๙๒๑.- บาท (ห้าสิบสามล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๗๐  ,  ๘๖๖  ,  ๘๒๐  .-   บาท  
(  เจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน  )   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๔๒  ,  ๓๙๒  ,  ๒๖๐  .-   บาท  
(  ส่ีสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน  )  

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๕ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ

๑. ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรงตามเกณฑ์ รายการท่ี ๑.๑ และ ๑.๒ เคร่ืองพิมพ์สำาเนา
ระบบดิจิตอลความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ ต่อตารางนิQว อ้างองิตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดอืน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของ
สำานักงบประมาณ เหตุใดจึงต้องแยกเป็น ๒ รายการ ใช้เคร่ืองท่ีมีคุณลักษณะเดียวกันได้หรือไม่ ให้ทบทวนคุณลักษณะและราคาด้วย
เนื่องจากคุณลักษณะและราคาที่อ้างถึง ไมต่รงกับบัญชีที่สำานักงบประมาณกำาหนดไว้  ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมว่า
รายการที่ ๑ ใช้สแกนหนังสือที่มีสันหนังสือ ส่วนรายการที่ ๒ ใช้สแกนเอกสารที่มีลักษะเป็นแผ่น ส ำาหรับชื่อรายการ
คุณลักษณะเฉพาะ และราคา ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่ารับไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

๒. รายการท่ี ๑.๘ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบท่ี ๑ จะส่งผล
ให้ระบบรับส่งข้อมูลทำางานได้ช้าลงเน่ืองจากเป็นคอขวดหรือไม่ รวมทัQงศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขตทัQง ๑๒ เขต
อยู่ในเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยซ่ึงมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว

๓. รายการที ่๒.๔ ซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภยั (Anti-Virus) มคีวามซำQาซอ้นกบัระบบทีใ่ช้
งานอยู่แล้วในปัจจุบัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๔. ตามทีห่นว่ยงานรายงานทีป่ระชมุวา่ รายการที ่๒.๑ ซอฟตแ์วรร์ะบบคน้หาขอ้มลูแบบ
กระจายตัวสำาหรับข้อมูลขนาดใหญ่มีจำาหน่ายเพียง ๒ ย่ีห้อ ในท้องตลาดประเทศไทย ให้หน่วยงานจัดเตรียมคำาอธิบายคุณลักษณะ
ของซอฟต์แวร์เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการด้วย

๕. เอกสารหน้า ๒๐ ข้อ ๔.๔.๒ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซ่ึงนำาเสนอเป็นข้อความนัQน
ให้หน่วยงานจัดทำาภาพผังด้วย เพ่ือให้คณะกรรมการมองเห็นภาพของระบบงานได้ชัดเจน

๖. ใหท้บทวนรายละเอยีดตวัเลขภายในเอกสารทัQงหมดใหม้คีวามสอดคลอ้งตรงกนัทัQงเลม่
เน่ืองจากตัวเลขไม่ตรงกันหลายจุด

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบงานปัจจุบันของ สป.มท. ได้มีการจัดทำาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ

Web based หรือ Web Application บนระบบ Web Portal สำาหรับจดัเกบ็ คน้หา เรียกใชข้อ้มลูเอกสารสำาหรับสำานกัตรวจ-
ราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัQงมีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ทดแทนระบบเดิม ซ่ึงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเก่าไม่สามารถรองรับเอกสารของทางราชการท่ีเกิดขึQนใหม่เป็นจำานวนมาก
การค้นหาเอกสารในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่สะดวก

๒. โครงการนีQมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการข้อมูลระหว่างเอกสารกระดาษ ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์
และข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส ำารองและจัดเก็บข้อมูลในระยะเวลาตามที่กฎหมายก ำาหนด รวมทัQงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการค้นหา เรียกดู และอ้างอิงเอกสารจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยรองรับ
การจัดเก็บไฟล์เอกสารดิจิทัลจาก ๑๒ ศูนย์เขต และ ๑ ส่วนกลาง ผ่าน Scanning Station ในแต่ละจุด ไฟล์เอกสารดิจิทัล
จะถูกส่งเข้าส่วนกลางเพื่อทำาการจัดเก็บและจัดการทำาดัชนีประมวลผล (Index processing) รองรับการเรียกใช้ ค้นหา
อ้างอิง การจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางเป็นการจัดเก็บแบบ Object Storage เพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณเอกสารได้ไม่จ ำากัด
มีความเร็วในการค้นหา ปลอดภัย ตรวจสอบได้  ระบบส่วนกลางทำาการสำารองข้อมูลไปยัง DR Site เพื่อให้สามารถบริการได้
อย่างต่อเนื่อง

๓. ไฟล์เอกสารจะมีขนาดประมาณ ๑.๓ MฺB ต่อหน้าโดยประมาณ จัดเก็บใน ๒ รูปแบบ คือ
Index file และ Object file  มีการทำา Replication คือ ทำาการสำารองข้อมูลภายในระบบ Cluster เพื่อให้ระบบสามารถ
ทำางานได้ แม้ว่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบ Cluster มีปัญหา  มีการทำา Reindexing คือ การจัดทำา Index file ใหม่ เมื่อมี
การเปล่ียนแปลง Parameter สำาหรับ file

๔. มเีปา้หมายทีจ่ะจดัทำาระบบศนูยก์ลางขอ้มลูเอกสารขนาดใหญ่ ่(Big Data System) เพือ่
รองรับการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยอย่างนอ้ย ๕ ปี โดยจัดทำาระบบซอฟต์แวร์และตัQงจดุบริการ
แปลงและนำาเข้าข้อมูลเอกสารท่ีอยู่ในรูปแบบกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัล เพ่ือบูรณาการข้อมูล รวมทัQงจัดทำาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือ
รองรับการค้นหา เรียกดู และอ้างอิงเอกสารตามสิทธ์ิของผู้ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การบริหารราชการ และ
การบริการประชาชน

๕. การแยก Cloud ของระบบจัดเก็บเอกสารออกจาก Cloud ของกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากเป็นการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก มีความต้องการความเร็วในการอ่านและเขียน Hard disk สูง ซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะของการทำางานแบบนีQ ระบบจึงถูกออกแบบโดยใช้ SSD Hard disk เป็นหลัก เพื่อลดคอขวดของการประมวลผลไฟล์
รวมทัQงเป็นการป้องกันความเส่ียงในการเข้าถึงเอกสารและหนังสือราชการที่มีความสำาคัญ

๖. เมื่อพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว ได้ปรับแก้ไข
โดยเปลี่ยนจากเครื่องพิมพ์สำาเนาระบบดิจิทัล จำานน ๓๒ เครื่อง เป็นเครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ ๓ จ ำานวน ๑๕ เครื่อง และ
เครื่องสแกนเนอร์สำาหรับหนังสือ จำานวน ๑๖ เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ขนาด A3 จำานวน ๑ เครื่อง  และตัด Firewall
ทุกประเภทรวมทัQง Anti-Virus ออก หลังจากปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๗๐,๘๖๖,๘๒๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านแปด
แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๔๒,๓๙๒,๒๖๐.- บาท (ส่ีสิบสองล้าน
สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. การ Scan เอกสารเก็บเป็นเทคโนโลยีเก่าและไม่ใช่ Big Data ปัจจุบันหน่วยงานยัง Scan

เอกสารเข้าระบบทัQงที่มี Format เป็นเอกสารดิจิทัลอยู่แล้ว พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกาศใช้
มานาน ๒๐ ปีแล้ว สามารถลงนามด้วย Digital Signature ได้ ซึ่งจะเก็บเป็นเอกสารดิจิทัลโดยอัตโนมัติเป็น Archive ได้ทันที

๒. เทคโนโลยี Big Data มีกลไก File System ที่ชื่อว่า Hadoop และ Analytic ใช้คู่กันได้
อย่างมีคุณภาพ เอกสารดิจิทัลไม่หาย และไม่ต้องทำาอะไรมากมาย ควรไปพิจารณาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยจัดตัQงมานานร้อยกว่าปี มีเอกสารประวัติศาสตร์มากมาย การจัดเก็บเอกสารเพียงแค่ ๕ ปี อาจไม่เพียงพอ
ทำาอย่างไรจึงจะจัดเก็บเอกสารกฎหมายต่าง ๆ ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถศึกษา
ตัวอย่างจากสภาผู้แทนราษฎร สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกแบบ File System ให้ดี

๓. ตามที่หน่วยงานแจ้งว่าในปีแรก เอกสารทั Qงหมดให้ผู้รับจ้าง Scan และแยกหมวดหมู่
เอกสารโดยผู้ Scan นัQน ให้ระวังอย่าให้เอกสารที่ Scan กลายเป็นขยะ ไม่รู้ว่าเอกสารอะไรอยู่ที่ไหน ต้องคิดให้รอบคอบที่สุด
ก่อนเขียนโปรมแกรมนำาเข้าเอกสาร ให้เป็นอัตโนมตัิว่าเข้ามาแล้วโปรแกรมให้ Index เอง ให้ Keyword เอง  รวมทัQง OCR ยัง
มีความผิดพลาดที่จะได้ Text ไม่เหมือนต้นฉบับประมาณร้อยละ ๑๐ จะทำาอย่างไร ต้องจัดระบบนีQให้ดี

๔. การใช้ฟอนต์แห่งชาติเหมือนกันทุกหน่วยงานเกิดจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ OCR
ได้อย่างรวดเร็ว อาจจะต้องวิเคราะห์ออกระบบของซอฟต์แวร์ให้จัด Categorize ว่าเอกสารใดมาจากแฟ้มประเภทใด เมื่อใด
รวมทัQงฝ่ายกฎหมายของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาเรื่องวิธีการเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารดิจทิัล
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้นำาด้าน Smart Card จึงควรเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่สามารถลงนามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
สามารถศึกษาตัวอย่างจากสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่พิมพ์เอกสารดิจทิัลลงบนกระดาษเพื่อเซ็นชื่อแล้ว Scan กลับเข้าไปใหม่  เอกสารในอดีตต้อง Scan เก็บไว้
ก็ทำาไป แต่เอกสารในอนาคตต้องเป็นเอกสารดิจทิัลเข้าตรงระบบโดยไม่ต้องจ้างคนมา Scan แล้ว

๕. การ Scan จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากมีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ Qนทุกปี และ
ต้องใช้หน่วยจัดเก็บที่มีความเร็วในการทำางานสูง เพื่อให้สืบค้นข้อมูลไดเ้ร็ว ซึ่งค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าอุปกรณ์จัดเก็บแบบธรรมดา

๖. ไม่ต้อง Scan เอกสารท่ีไม่จำาเป็นต้องเก็บ เพ่ือลดพืQนท่ีในการจัดเก็บข้อมูล และให้พิจารณา
ใช้ File System แบบกระจาย หรือใชก้ลไกของ Big Data อย่างแทจ้ริง ซ่ึงตามโครงการนีQยังไมใ่ช ่Big Data ควรกำาหนดว่าผู้รับ
จา้งจะตอ้ง Scan เอกสารใดบ้าง เร่ิมเมือ่ใด เสร็จเมือ่ใด และหนว่ยงานจะ Scan เอกสารเองไดเ้มือ่ใด  ทัQงนีQ การนำาเขา้เอกสาร
ต้องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้ระบุข้อมูลที่จะจัดหมวดหมู่ เพราะผู้รับจ้างจะไม่สามารถแยกเอกได้ ควรจัดตั Qงทีมเพื่อ
กล่ันกรองและจัดทำาทุกอย่างก่อนส่งให้บริษทัไป Scan เพียงอย่างเดียว

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

๕) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลและเอกสารงานบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทลัผ่าน
โครงข่ายภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๘๕,๕๔๕,๘๐๐.-
(แปดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๘๔,๔๖๓,๗๐๐.- บาท
(แปดสิบส่ีล้านส่ีแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๔ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนาม
กำากับในเอกสารท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี Q ๑) จัดเตรียมข้อมูลอธิบายว่าจะนำา
Blockchain ไปใชท้ำาอะไรบ้าง  ๒) จัดเตรียมแผนผังการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร
๓) แสดงตัวอย่างงานบริการที่จะดำาเนินการ

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. โครงการนีQมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลและ

เอกสารงานบริการประชาชนในรูปแบบดจิทิลัเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของตนเองไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ รวมทั Qง
สร้างกระบวนการอนุมัติอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร รองรับการนำาไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ได้ มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล สามารถติดตามและตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของเอกสาร (version) ตรวจสอบ
ข้อมูลการเข้าใช้เเอกสารและข้อมูลได้  โดยดำาเนนิการพัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบงานสารสนเทศภายในกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้บริการเป็นระยะที่ ๑ กำาหนดมาตรฐานในการอนุมัติอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร มุ่งเน้นเพื่อรองรับการน ำาไป
ใช้ร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ในรูปแบบ API ได้ เพื่อรองรับการให้บริการสำาหรับหน่วยงานภายนอกในระยะที่ ๒

๒. การจัดหาครุภัณฑ์ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบภัยคุกคามแฝงส ำาหรับการนำาเข่้า
เอกสาร จำานวน ๒ ชุด ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำางานโปรแกรมประยุกต์ จำานวน ๑ ชุด ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล จำานวน ๑ ชุด ซอฟตแ์วร์จัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Blockchain จำานวน ๑ ชุด จำานวนเงินรวม
๔๘ ล้านบาทเศษ และมีการพัฒนาระบบ จำานวนเงิน ๓๖ ล้านบาทเศษ ไดแ้ก่ ๑) งานพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน
ระบบ ๒) งานพัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลด้านการบริการประชาชน ๓) งานพัฒนาแอปพลิเคชันใน
รูปแบบ Web Application และ Mobile Application ๔) งานพัฒนา API เพื่อรองรับการเชื่อมโยง รวมถึงสามารถรองรับ
การอนุมัติอนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านการบริการจากหน่วยงานภายนอกได้

๓. โครงการต่าง ๆ ที่ สป.มท. เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น โครงการพัฒนา
ระบบงานให้บริการภาครัฐภายใต้กระทรวงมหาดไทยแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)  โครงการพัฒนาระบบงานบริการข้อมูล
และแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั Qงที่ ๑/๒๕๖๔ และโครงการพัฒนาระบบ
บริการข้อมูลและเอกสารงานบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลฯ ที่เสนอขอความเห็นชอบในวันนีQ เป็นโครงการที่จะให้บริการ
บนระบบคลาวด์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถก ำาหนดได้ว่าจะมีงานบริการใดบ้างในโครงการ OSS
เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเจ้าของงานบริการก่อน จึงได้นำาเสนองานบริการ
จำานวน ๒ งาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สป.มท. และโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลและเอกสารงานบริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัลฯ จะออกแบบและพัฒนาให้สนับสนุนการดำาเนินงานโครงการ OSS ของกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. โครงการนีQจะทำาให้การรับบริการจากภาครัฐสะดวกและรวดเร็วขึ Qน แต่ยังไมต่อบโจทย์

One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อประชาชนมารับบริการที่ สป.มท. แต่เมื่อต้องการขอข้อมูลของกรมที่ดินด้วย
ก็ยังต้องไปที่กรมที่ดิน เมื่อจะขอข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ต้องไปที่กรมส่งเสริมฯ ยัง Separate กันอยู่
ควรบูรณาการร่วมกนัให้เป็น One Stop Service ท่ีแทจ้ริง มาท่ีจดุใดจดุหนึง่ ม ีPortal เดียว ถ้ายังไม ่Online ก็ Connect ให้
ไม่ใชต่อบประชาชนว่าเร่ืองนีQต้องไปติดต่อที่กรมที่ดิน เร่ืองนีQต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้าฯ

๒. ควรระบุในเอกสารว่าอนาคตจะขยายถงึไหน เมือ่เปน็นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
กรม/รัฐวิสาหกิจก็นำา Open API งานบริการมาวางไว้ท่ี Portal ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อคลิกแล้วจะ Redirect ไปที่เจ้าของ
งานบริการ เงินท่ีจัดเก็บ Transaction ท่ีเกิดขึQน ยังอยู่ท่ีหน่วยงานเจ้าของงานบริการ เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ ออกแบบยาก
แตถ่้าไม่วางไว้แบบนีQ ก็จะยังแยกส่วนการทำางานของแต่ละหน่วยงานต่อไปเรื่อย ๆ ยังคงเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
แบบเดิม ภายใต้ Infrastructure แบบใหม่  ซึ่งส่ิงเหล่านีQยังไมไ่ด้ทำาในโครงการนีQ แตต่้องวาดไว้ก่อน เพื่อดำาเนินการในอนาคต
ประชาชนจะได้ประโยชน์ สามารถรับบริการทุกอย่าง ณ จุดเดียว ไมต่้องไปตดิต่อหลายหน่วยงาน
ม  ติทีป่ระชุม  ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ  พร้อมลงนามก ำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางาน
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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กรมทีด่ิน  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการบรูณาการระบบทะเบยีนทรัพยส์นิ (กรมทีด่นิ) งบประมาณประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๕

รวมวงเงินโครงการ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๘๙,๓๗๕,๐๐๐.- บาท
(แปดสิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๖ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. กรมที่ดินได้ดำาเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้อง

กับกรมที่ดิน โดยการพัฒนาและติดตัQงใช้งานระบบในเครื่อง Server ของสำานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ
ซึ่ง Server มีสภาพเก่าล้าสมัย เพื่อใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ดินตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว จดัส่งให้ อปท. ท่ัวประเทศ
จำานวน ๗,๗๗๖ หน่วยงาน ส่งผลให้กระบวนการจัดทำาและจัดส่งข้อมูลทีด่ินให้ อปท. มีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีขอบเขต
พืQนที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและครบถ้วนของแต่ละ อปท. ทำาให้ต้องใช้เวลาในการดำาเนินการและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล  นอกจากนีQได้มี อปท. บางแห่งแจ้งขอแก้ไข/เพิ่ม/ลดขอบเขตตำาบลในพืQนที่รับผิดชอบเป็นระยะ ต้องปรับแก้ไขและ
ประสานการส่งข้อมูลใหม่  ประกอบกับไม่มีมาตรฐานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลตำ่า ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่จำาเป็นต้องใช้แปลงรูปที่ดินเป็นพืQนฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
ไม่เท่ากัน และข้อมูลรูปแปลงทีด่ินในการบริหารจัดการะทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกัน เมื่อหน่วยงานภายนอกนำาไปใช้งานหรือ
ให้บริการประชาชน  หน่วยงานและประชาชนไม่สามารถตรวจสอบรูปแปลงท่ีดินและการทำาประโยชน์ของแปลงท่ีดินนัQน ๆ ได้

๒. โครงการนีQมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพืQนฐานและสร้างแพลตฟอร์มกลางใน
การบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล โดยพัฒนา
ฐานข้อมูลและจัดทำา API ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้กรมธนารักษ์ (ประเมินราคา
ทรัพย์สิน) อปท. (การชำาระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง) และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ควรลดภาระในการดึงข้อมูลลงด้วยการออกแบบให้ดึงข้อมูลมาเป็นระยะ ไม่จ ำาเป็นต้อง

ดึงข้อมูลตลอดเวลา เนื่องจากแต่ละคนคงไมไ่ด้โอนที่ดินกันทุกวัน และในวันเดียวกัน ก็จะโอนไม่กี่ครั Qง
๒. ควรใส่ Analytic Engine ลงไปในงานบูรณการทะเบียนทรัพย์สินด้วย

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  จำานวน ๔ โครงการ
๗) โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๙๑,๓๐๖,๓๔๐.- บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหกพันสามร้อยส่ีสิบบาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๗๖,๓๑๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบหกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๐ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. โครงการนีQมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บภาษีและรายได้

ของ อปท. โดยเฉพาะภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ให้สามารถเชื่อมโยงงานบริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ อปท .
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี โดย
อปท. สามารถรายงานข้อมูลผู้ค้างชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังสำานักงานที่ดินหรือสำานักงานที่ดินสาขา เพื่อพิจารณา
ดำาเนินการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามที่ก ำาหนดไว้ใน
มาตรา ๕๙ แห่ง พ.ร.บ.ภาษีีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด้วย  รวมทัQงยังสามารถให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำา
ข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และกำาหนดนโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ท่ีเหมาะสม

๒. โครงการนีQจะพฒันาระบบ Mobile Application/Web Application ทีส่ามารถเชือ่มโยง
กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) ของ สถ. ได้โดยอัตโนมัติ โดยเช่ือมโยงการ
ใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบ LTAX Online กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ซึ่งมีช่อง
ทางการเชื่อมโยงการให้บริการชำาระภาษีผ่านธนาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการชำาระโดยตรงที่สำานักงานของ อปท. หรือ
ไปรษณีย์ละทะเบียนตอบรับ ทำาให้การจัดเก็บภาษีของ อปท. มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน

๓. การเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายนอกสรุปได้ ดังนี Q ๑) กรมทีด่ินสามารถจัดส่งข้อมูล
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ
อปท. ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำาระของผู้เสียภาษีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาระงับการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตาม
กฎหมายผ่านระบบที่พัฒนาขึQน  ๒) กรมธนารักษ์สามารถนำาข้อมูลการจัดเก็บภาษีของ อปท. ไปใช้ประกอบการพิจารณา
กำาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน  ๓) อปท. สามารถนำาข้อมูลการ
ประกอบการเกษตรของเกษตรกรในความรับผิดชอบของ สถ. มาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินภาษีกรณีมีการใช้
ประโยชน์เพื่อการประกอบเกษตรกรรม  ๔) อปท. สามารถนำาข้อมูลการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส .ป.ก. มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลประกอบการประเมินภาษีกรณีมีการใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบเกษตรกรรม  ๕ ) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงานเศรษฐกิจการคลังสามารถนำาข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีของ อปท. ไปใช้ประกอบการพิจารณากำาหนด
นโยบายด้านภาษี คณะกรรมการการกระจายอ ำานาจให้แก่ อปท. และสำานักงบประมาณสามารถนำาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

๔. ปัจจุบันข้อมูลในโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้า  ๒) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน  ๓) ข้อมูลการเสียภาษี
๔) ข้อมูลการค้างชำาระภาษีแต่ละประเภท

๕. ค่าใช้จ่ายสำาหรับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จำานวนเงิน ๒๔,๐๒๐,๐๐๐.- บาท งาน
พัฒนาระบบประกอบด้วย ๑) พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ส ำาหรับแสดงผล สืบค้น และ
แกไ้ข นำาเข้าข้อมูล ใช้คู่กับข้อมูลรูปแปลที่ดิน และเชื่อมโยงราคาประเมินจากกรมธนารักษ์  ๒ ) พัฒนาระบบโปรแกรมสำาหรับ
สำารวจ และกำาหนดแนวเขตพืQนที่ที่มกีารครอบครองแต่ไม่มีเอกสารสิทธิและโฉนดแบบ Mobile Application  ๓) พัฒนา
ระบบงานให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่าย Internet และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)  ๔) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
สำาหรับงานชำาระภาษีอิเล็กทรอนิกส์  ๕) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกไปยังระบบ DATA Pool ของกรมที่ดิน  ๖) พัฒนาจัดทำารายงานในรูปแบบ Dashboard ด้วยเครื่องมือ
แบบ Business Intelligent

๖. ระยะเวลาในการดำาเนินโครงการรวมทัQงสิQน ๑ ปี (พัฒนาระบบ ๑๐ เดือน) เพื่อให้ระบบ
สามารถใช้งานได้พร้อมกับโครงการของกรมที่ดิน เนื่องจากต้องใช้งานร่วมกัน  ทัQงนีQ โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของ
แต่ละหน่วยงาน ได้รับความเห็นชอบจากส ำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว (สพร.) โดยกรมทีด่ ินเป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานงานกับ สพร. ซ่ึงได้มีการประชุมร่วมกันหลายครัQงแล้ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ควรระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้เห็นว่าการลงทุนสำาหรับโครงการนีQมีความคุ้มค่า  มีโครงการนีQมีการบูรณาการ Data ร่วมกันแล้ว ควรบูรณาการในส่วน
ของฮาร์ดแวร์ด้วย อาจใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) ก็ได้

ผู้แทนกรมทีด่ินเรียนชีQแจงที่ประชุมว่าได้มีการประชุมหารือระหว่างกรมที่ดิน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และกรมธนารักษ์ หลายครั Qงแล้ว ไดข้้อสรุปว่ากรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการด ำาเนินการเกี่ยวกับ
Data Pool โดยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายตรงส่วนนีQ  ในส่วนของฮาร์ดแวร์นัQน ขณะนีQทางหน่วยงานยังไม่มีความมั่นใจที่จะย้าย
ระบบไปไว้ที่อื่น เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหากับระบบแล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ ในปีที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาใน
การให้บริการประชาชนตามที่ได้นำาเรียนท่ีประชุมไปแล้ว และขอ้มลูจำานวนมหาศาลขนาดนีQ ต้องดวู่า GDCC มคีวามพร้อมทีจ่ะ
ใหบ้ริการไดห้รือไม่ ประกอบกบักรมที่ดินต้องการความมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงขอให้ข้อมูลอยู่กับ
กรมที่ดินก่อน
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

๘) โครงการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (New e-LAAS)
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๙๘,๘๘๗,๒๐๐.- บาท (เก้าสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๙๘,๘๘๗,๒๐๐.- บาท (เก้าสิบแปดล้านแปดแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๙ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนาม
กำากบัในเอกสารท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิทกุหนา้ ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอ่ไป
คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ

๑. โครงการนีQมีระยะเวลาดำาเนินงาน ๒๐ เดือน มากกว่า ๑ ปีงบประมาณ จะปรับแผนให้
ดำาเนินการเสร็จสิQนภายใน ๑ ปีงบประมาณ หรือจะปรับแก้ไขเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี  ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่า
เดิมได้ขอรับการจัดสรรเป็น ๒ ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำานวนเงิน ๔๐ ล้านบาทเศษ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำานนเงิน ๕๐ ล้านบาทเศษ เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาระบบงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๑ ปไีด้
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน หน่วยงานรับไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

๒. งวดงาน ๒๐ เดือน แต่เวลาในการพัฒนา ๑๘ เดือน ให้ปรับแก้ไขแบบบัญชีราคากลาง
และเอกสารอื่น ๆ ให้สอดคล้องตรงกันด้วย

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ประกอบด้วยระบบงาน

ดังนีQ ๑) ระบบงบประมาณประจำาปีของ อปท. บันทึกร่างเทศบัญญัติฯ อนุมัติเทศบัญญัติฯ การโอนงบประมาณการแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำาชีQแจงงบประมาณ การร่างประมาณการเพิ่มเติมระหว่างปี และตรวจสอบงบประมาณคงเหลือเปรียบเทียบกับ
รายรับ/รายจ่ายจริงได้  ๒) ระบบรายรับ ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน จัดทำาใบนำาส่งเงิน จัดทำาสรุปใบนำาส่งเงิน
๓) ระบบรายจ่าย จัดทำารายงานขอซืQอขอจ้าง การจัดทำาสัญญา/ข้อตกลง การตรวจรับงาน การจัดทำาฎีกา การจัดทำาเช็ค
การพิมพ์เช็ค  ๔) ระบบบัญชี เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงบประมาณ ระบบรายรับ และระบบรายจ่าย เพื่อใช้ในการจัดท ำา
บัญชี การจัดทำางบการเงิน  ๕) ระบบทรัพย์สินถาวร บันทึกฐานข้อมูลทรัพย์สิน การจำาหน่าย/โอน การยืม/คืน การบันทึก
ประวัติการซ่อมแซม และการคำานวณค่าเส่ือมราคา  ๖) ระบบบริหารจัดการ เป็นระบบสำาหรับการจัดการกำาหนดข้อมูลตัQงต้น
และการกำาหนดสิทธิการใช้งานสำาหรับส่วนกลางและ อปท. ในการใช้งานระบบ e-LAAS  ๗) ระบบรายงานผู้บริหารส่วน
กลาง วิเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังจากการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS  ๘) ระบบคลังความรู้ของระบบ e-LAAS

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๒. สถ. ได้มีการปรับปรุงระบบ e-LAAS เพ่ือเช่ือมต่อระบบงานอ่ืน ๆ ของ สถ. และหน่วยงาน
ภายนอก ตามนโยบายการบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่ลดความซำQาซอ้นและลดความผิดพลาดในการปฏบัิตงิานของ อปท.
ทำาให้ อปท. สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วย่ิงขึQน สรุปได้ ดังนีQ ๑) เช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปี  ๒ ) เช่ือมต่อ
กับระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (LHR) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อ
นำาขอ้มลูมาจดัทำาฎกีาเพือ่เบิกจ่ายเงนิเดอืน  ๓) เชือ่มตอ่กบัระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ของกรมบัญชกีลาง
โดยกระทรวงการคลังจะจา่ยเงินสวัสดกิารภาครฐัแทน อปท. และส่งขอ้มลูมาเพือ่บันทกึในระบบ e-LAAS รวมทัQงการเบิกจ่าย
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปกำาหนดวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีขอรับงบประมาณโดยตรงจากสำานัก
งบประมาณ  ๔) เชื่อมต่อกับระบบจัดซืQอจัดจ้าง (e-GP) ของกรมบัญชีกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ e-GP เพื่อบันทึกข้อมูลการ
จัดซืQอจดัจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ  ทัQงนีQ สถ . ได้ดำาเนินการปรับปรุงระบ e-LAAS เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
กับระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว และกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ e-GP ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้

๓. ระบบ e-LAAS ออกแบบเป็นระบบรวมศูนย์ ประกอบด้วยโปรแกรมในส่วนที่ติดตั Qงบน
Database Server โปรแกรมที่ติดตัQงบน Web Application Server และโปรแกรมที่ติดตัQงบน Report Server โดยการ
ประมวลผลจะอยู่ที่ Database Server  ในปัจจุบัน ตดิตัQงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายอยู่ที่ บจก. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

๔. ช่วงสิQนปีงบประมาณ (วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี) อปท. ไม่สามารถเข้าใช้งานใน
ระบบ e-LAAS เพื่อดำาเนินการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน และปรับปรุงบัญชีเพื่อปิดบัญชีประจำาปีได้ สาเหตุของปัญหา สรุปได้ ดังนีQ
๑) Web Server ไม่สามารถเคลียร์รายการที่มีการเรียกใช้งานจ ำานวนมากพร้อมกันได้ทัน จึงมีการตอบสนองช้ากว่าปกติ
๒) Report Server ตอบสนองช้าเนื่องจากสามารถรองรับ session ได้ประมาณ ๖๐๐-๘๐๐ ต่อเคร่ือง แต่ในปี ๒๕๖๒ มีการ
ใช้งานประมาณ ๕๐,๐๐๐ session และในปี ๒๕๖๓ มีการใช้งานประมาณ ๗๐,๐๐๐ session  ๓) Database Server ตอบ
สนองช้าเป็นบางช่วงเนื่องจากมีการเรียกใช้งานจำานวนมากพร้อมกัน จึงต้องรอคิวการใช้งาน Temp DB

๕. ได้มีการแก้ไขปัญหาระยะสัQนโดยดำาเนินการปรับปรุงการเรียกรายงานในระบบ e-LAAS
เพื่อลดระยะเวลาและให้เรียกดูรายงานได้เร็วขึQน รวมทัQงมีการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่จำาเป็นไปที่หน่วยความจำา Hard Disk Drive
และข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานบ่อยถ่ายโอนไปไว้ที่หน่วยความจำา Solid State Drive

๖. เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เป็น
เทคโนโลยีใหม่ แต่ในส่วนของซอฟตแ์วร์ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ เป็นเพียงการปรับปรุง
ตกแต่งอยู่ในโครงสร้างเดิมซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ในระดับหนึ่งเท่านั Qน แต่ปัจจุบันมีความต้องการใช้งาน e-LAAS
เพิ่มขึQนมาก โปรแกรมปัจจุบันไม่สามารถปรับแต่งให้ขยายการใช้งานเพิ่มขึ Qนได้อย่างเพียงพอ แม้จะทำาการขยายการใช้งาน
เครื่อง Server เพิ่มขึQนก็ตาม จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่
รวมทัQงพัฒนาระบบการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผน National e-Payment ของภาครัฐ
และรองรับ Digital Document ด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ตามที่หน่วยงานชี Qแจงว่าผู้รับจ้างจะ
พัฒนาทีละ Module แล้วทยอยนำาขึQนทดแทนระบบเดิม มีการ Test Run ก่อนนำาขึQนระบบจริง  แต่โครงการนีQไม่มีการจัดซืQอ
ฮาร์ดแวร์ น่าเป็นห่วงว่าฮาร์ดแวร์เดิมจะรับได้หรือไม่

ผู้แทนหน่วยงานนำาเรียนที่ประชุมว่าได้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์มาตลอด แต่เป็นการ
ปรับปรุงภายใต้โครงสร้างเดิม ในขณะที่ฮาร์ดแวร์ได้มีการจัดหาทดแทนไปหลายชุดแล้ว ที่ไมไ่ด้จัดหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี Q
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบนานเกือบ ๒ ปี ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพิ่งจัดซืQอ และได้คำานวณแล้วว่ามีพืQนที่
เพียงพอในการรองรับระบบงานและข้อมูล ในอนาคตจะพิจารณาว่าจะย้ายไปบนคลาวด์หรือไม่
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๙) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๑๖,๓๔๘,๖๐๐.- บาท (สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๖,๓๔๘,๖๐๐.- บาท (สิบหกล้านสามแสนส่ีหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๗ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ว่า สถ. ดำาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

ซอฟตแ์วร์สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวม ๑,๓๔๐ รายการ เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

๑๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๓
งบประมาณรายจา่ยประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงนิโครงการ ๑๘,๙๘๑,๘๒๐.- บาท (สิบแปดลา้นเกา้แสนแปดหมืน่หนึง่พนั
แปดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ๑๖,๑๙๙,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๘ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขค่าพัฒนาระบบในแบบบัญชีราคากลางการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ฯ
ให้ถูกต้อง พร้อมลงนามกำากับในเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนน ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. สถ. มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่บุคลากรของ

อปท. โดยมขี้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง จำานวน ๔๗๕ ,๓๒๓ คน จึงมี
ความจำาเป็นต้องนำาระบบสารสนเทศมาสนับสนุน และเป็นเครื่องมือในการวางแผน วิเคราะห์ บริหารงาน และประมวลผล
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยได้เริ่มด ำาเนินการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ตั Qงแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระยะที่ ๒ มีการเชื่อมโยงกับ Linkage Center ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ระบบงานปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบ Website ประกอบด้วย ระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ ระบบแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบริการ E-Service และ Mobile Application
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประมวลผลและระบบรายงานผล ระบบการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ระบบ
ทะเบียนประวัติครู ระบบเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ ระบบสืบค้นกฎหมายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ระบบบัตรข้าราชการ ระบบการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบการประเมินเลื่อนขั Qนเงินเดือน ระบบการ
เล่ือนวิทยฐานะและการต่อใบอนุญาต  ระบบการคำานวณค่างานของข้าราชการ ระบบการลา ระบบสลิปเงินเดือน ระบบแชทบอท

๓. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ จึงจัดทำา
โครงการระยะที่ ๓ โดยจะพัฒนาเป็นระบบ Mobile Application จำานวน ๕ ระบบ ดังนีQ ๑) ระบบการยืนยันตัวตนสำาหรับ
เข้าใช้งาน Application ๒) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ๓) ระบบการลาของข้าราชการ ๔) ระบบ
ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ๕) ระบบค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๓๕

๔. อุปกรณ์ที่จัดหาตามโครงการนีQประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ตรงตามเกณฑ์ฯ ๗
รายการ และไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ๑๐ รายการ รวมจำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๖ ล้านบาทเศษ ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์อื่น ประกอบด้วยค่าตรวจติดตามและนิเทศงาน จำานวน ๑๗ จังหวัด และค่าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับ
นักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบของ อปท. จำานวน ๓๘๐ คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด จำานวน ๗๖ คน จำานวน ๑ รุ่น และเจ้าหน้าที่ของสำานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จำานวน
๘๐ คน จำานวน ๑ รุ่น รวมทัQงหมด ๕๓๖ คน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี

Server จำานวนมาก ควร Share กับ Server เดิม
ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมว่าปัจจุบันไดแ้บ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกับระบบอื่น

อยู่แล้ว แต่เนื่องจากมีการใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มขึQน Load ของ Server ไม่เพียงพอ จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหา Server 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

การประปานครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
๑๑) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ จำานวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๔๑,๕๗๐,๕๗๐.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๑,๕๗๐,๕๗๐.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๑ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ว่าเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OEM)
รวมทัQงสิQนจำานวน ๑,๒๘๗ ชดุ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-on Touch Screen เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำาหรับงาน
ประมวลผลชัQนสูง เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผลชัQนสูง คุณลักษณะ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมาใช้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลประกาศกำาหนด แต่เพิ่มการรับประกันเป็น ๕ ปี และปรับปรุง
spec ให้อิงตามท้องตลาด โดยเชื่อมั่นว่า spec ที่กำาหนดจะยังอยู่ในสายการผลิตในอีก ๕ ปีที่ กปน. ใช้งาน
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

การประปาส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
๑๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๒๑,๓๗๕,๙๒๕.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
ห้าบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๒๑,๒๙๘,๘๘๕.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพัน
แปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๒ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนาม
กำากบัในเอกสารท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิทกุหนา้ ส่งใหฝ่้ายเลขานกุารตรวจสอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอ่ไป
คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ 

๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑๐ ค่าด ำาเนินการ
ติดตัQงและปรับแต่งระบบ (Implement/Config) ให้ย้ายไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น 

๒. ใหป้รบัแกไ้ขคา่พฒันาระบบในแบบบญัชรีาคากลางการพฒันาระบบประเภทโปรแกรม
ประยุกต์ฯ ให้ถูกต้อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. กปภ. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนตั Qงแต่ปี ๒๕๕๖ โดยจัดหาและติดตัQง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมบริหารจัดการระบบ Virtual Machine พร้อมระบบสนับสนุนต่าง ๆ
(โปรแกรมระบบ Backup ระบบ Anti-Virus และ MA Windows) และได้พัฒนาต่อยอดเป็นระบบ Private Cloud เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับปริมาณความต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนส ำาหรับโครงการระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของ กปภ. ที่เพิ่มขึQนทุก ๆ ปี

๒. ระบบ Private Cloud ของ กปภ. เป็น IaaS ผู้ดแูลระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์
ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host) ๑๑ เครื่อง จำานวน ๑๕๐ VM มีการใช้ CPU ประมาณร้อยละ ๖๐  Memory
ประมาณร้อยละ ๖๐  Storage ประมาณร้อยละ ๘๐

๓. กปภ. พบปัญหาการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบส ำารองข้อมูล และ
โปรแกรมบริหารจัดการระบบ  Virtual Machine (VMware) ท่ีติดตัQงในโครงการพัฒนาศูนย์ระบบคอมมพิวเตอร์ ระยะท่ี ๑ (ปี
๒๕๕๖) ดังนีQ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำานวน ๓ เคร่ือง และระบบสำารองข้อมูล เส่ือมสภาพ หาอะไหล่ยาก เนื่องจากได้ติดตัQง
ใช้งานมานาน ๗ ปี  โปรแกรมบริหารจัดการระบบ VMware ไม่สามารถปรับปรุงเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ เนื่องจากข้อจำากัดด้าน
CPU ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพการใช้งานและการปิดช่องโหว่ของโปรแกรมได้

๔. หน่วยงานภายใน กปภ. ไดท้ำาบันทึกแจ้งขอใช้งานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการระบบสารสนเทศในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ เช่น ระบบประชุมทางไกล Cloud Conference
ต้องการใช้ทรัพยากร CPU จำานวน ๘๐ CPUs และ Memory ขนาด ๑๖๐ GB  โครงการปรับปรุงส่ือสัญญาณระบบเครือข่าย
(Network Upgrade) ตอ้งใชเ้นืQอทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูระบบจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอรข์นาด ๒๐ TB  โครงการระบบธรุกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องการใช้ทรัพยากร CPU จำานวน ๒๒ CPUs และ Memory ขนาด ๔๔ GB และเนืQอท่ีเก็บข้อมูลขนาด ๑๐ TB

๕. ระบบงานสารสนเทศที่ใช้งานบนเครื่องวคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนในปัจจุบัน ต้องการ
ทรัพยากรเพิ่มขึQนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล และต้องการพื Qนที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึQน เช่น ระบบ DMAMA
ระบบ Web Site ระบบ OIS ระบบ Cloud Drive เป็นต้น

๖. กปภ. ได้จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพืQนฐานทัQงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เพียงพอและคุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วทั Qงองค์กร ตามแผน
ปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมแีผนจะนำาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในโครงการระยะที่ ๑ มาติดตั Qงที่ DR Site
เพื่อใช้ในการทดสอบ จัดทำาูศูนย์คอมพิวเตอร์สำารองสำาหรับระบบ Private Cloud

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำาเอกสารชีQแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ประโยชน์ทีไ่ด้รับในการดำาเนินงานโครงการระยะที่ ๑ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการด้วย

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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เทศบาลตำาบลเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๓) โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำาบลเวียงสระ งบประมาณ

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.- (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๖,๔๗๕,๖๐๐.- (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์จำานวนเงินลดลงเหลือ ๖  ,  ๔๒๖  ,  ๖๐๐  .-   บาท   (  หกล้านส่ีแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน  )  

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๕ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนาม
กำากับในเอกสารท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ สทิธิ์ไลเซนส์

(IP License) กล้องวงจรปิดสำาหรับเคร่ืองบันทึกภาพ ให้ปรับแก้ไขราคาอ้างอิงเป็นราคาที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบ
ในราคา ๑๐,๐๕๘ บาท

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ ฮาร์ดดิสก์ ความจุขนาด ๑๒ TB ให้ย้ายไปไว้ใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ

๓. ให้ทบทวนราคาจากเว็บไซตต์า่งประเทศว่ารวมค่าใชจ่้ายทกุอย่าง (สามารถจัดหาได้จริงใน
ราคานีQหรือไม่) และแสดงการคำานวณอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยระบุวันท่ีด้วย

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพืQนที่ ทต.เวียงสระ มีการติดตัQงตัQงแต่ปี

พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพืQนที่สำาคัญและเขตชุมชนภายในเขต ทต.เวียงสระ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพืQนที่
สำาคัญ จุดเส่ียง และเขตชุมชนภายในพืQนที่ ทต.เวียงสระ

๒. โครงการนีQเป็นการจัดซืQอระบบกล้อง CCTV พร้อมติดตัQง จำานวน ๖๒ กล้อง โดยระบบ
การบันทึกภาพเคล่ือนไหวท่ีถูกจับภาพโดยกล้อง CCTV มายังเคร่ืองบันทึก (DVR) และส่วนรับภาพ/ดูภาพ (Monitor) และบันทึก
ลงในเครื่องบันทึกที่ศูนย์ปฏิบัติการ CCTV ทต.เวียงสระ  เนืQอที่การจัดเก็บข้อมูลภาพและ clip VDO ขนาดความจุก ๔๘ TB
ต่อกล้อง ๑๖ ตัว

๓. ปัจจุบันการดูภาพและ clip VDO ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติการ CCTV ทต.เวียงสระ
แต่ในอนาคตจะสามารถดูแบบ Online ได้ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูล

๔. หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะท ำางานแล้ว วงเงินส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำานวนเงินลดลงเหลือ ๖,๔๒๖,๖๐๐.- บาท (หกล้านส่ีแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ให้หน่วยงานเชิญผู้แทนตำารวจในพืQนที่

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศด้วย

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการน ำาเสนอ ก ำาชับใหห้น่วยจดัหาด ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๔) โครงการศูนย์ควบคุมสั่งการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และสถานีตรวจวัดนำ้า

เทศบาลเมืองท่าข้าม งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๗,๘๖๐,๑๘๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๖ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนาม
กำากับในเอกสารท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ ลิขสิทธิโ์ปรแกรม

บริหารจัดการกล้อง ให้ปรับแก้ไขราคาอ้างอิงเป็นราคาที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบในราคา ๑๐,๐๕๘ บาท
๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๗ หน่วยความจ ำา ขนาด ๑๒ TB และรายการที่ ๘

การ์ดจอ ๘ GB (สำาหรับออก HDMI ๒ จอ) ให้ย้ายไปไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๓๗
จอแสดงภาพขนาด ๑๙ นิQว หากตรงตามเกณฑ์ของสำานักงบประมาณ ให้ย้ายไปไว้ในส่วนที่ตรงตามเกณฑ์ หากไม่มีเกณฑ์ฯ
ในประกาศของสำานักงบประมาณ ให้ให้ย้ายไปไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ และสืบราคาจาก
ท้องตลาด ๓ ย่ีห้อ รวมทัQงเว็บไซต์

๓. ใหเ้ตรียมคำาชีQแจงรายการที ่๓๐ ฐานขอ้มลูคณุภาพนำQาพร้อมระบบจดัการฐานขอ้มลู และ
รายการที ่๓๒ โปรแกรมดคูา่คุณภาพนำQาผ่านทางอนิเตอรเ์นต็ กรณีเปน็การจา้งพฒันาระบบใหจ้ดัทำาแบบบัญชรีาคากลางงาน
พัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ และเปรียบเทียบ Man/Month จำานวน ๓ บริษัทด้วย

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบปัจจุบันเป็นกล้อง CCTV ชนดิเครือข่าย (IP Camera) ซึ่งตดิตัQงในสถานที่สำาคัญ

และจดุเส่ียงในเขตพืQนที่ ทม.ท่าข้าม โดยวางโครงข่าย Fiber Optic จากศูนย์ควบคุมไปยังตำาแหน่งกล้องทุกตัว ซ่ึงชุดควบคุม
และสั่งการระบบติดตัQงอยู่ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control and Command Center) ทม.ท่าข้าม โดยโครงสร้าง
ของระบบในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการติดตัQงกล้องเพิ่มเติมได้

๒. โครงการนีQเป็นการจดัซืQอระบบกล้อง CCTV ชนิดเครือขา่ย (IP Camera) และสถานวัีดนำQา
ซึ่งจะทำาการติดตัQงเพิ่มเติมในสถานที่สำาคัญและจุดเส่ียงในเขตพืQนที่ ทม .ท่าข้าม จำานวน ๑๒๘ กล้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยในพืQนที่สาธารณะ โดยมีการขยายโครงสร้างระบบเพื่อรองรับจำานวนกล้องและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในระบบที่ทำาการติดตัQงเพิ่มเติมในโครงการนีQ

๓. หน่วยงานได้ปรับลดราคาลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็น ๑๐,๐๕๘ บาทแล้ว และนำางบประมาณ
ส่วนดังกล่าวไปจัดซืQอเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนดิ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) แทน  และย้ายฮาร์ดดิสก์
และการ์ดจอไปไว้ในส่วนที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ สืบราคา ๓ ร้าน และ ๑ เว็บไซต์แล้ว เนื่องจากหน่วยงานปรับแก้ไขเอกสาร
ไมท่ัน เมื่อปรับแก้ไขเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะจัดให้คณะกรรมการต่อไป

๔. สำาหรับการจัดหาซอฟต์แวร์ จ ำานวน ๒ รายการ ไดแ้ก่ ฐานข้อมูลการวิเคราะห์น ำQา
และโปรแกรมดูค่าคุณภาพนำQาผ่านทางอินเตอร์เน็ต อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาอีก ๒ ร้าน เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะจัดส่งให้
คณะกรรมการต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. อุปกรณ์ที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ต้องบันทึกในเอกสารให้ชัดเจนว่าสืบราคาช่วงเวลาใด

เพื่อความชัดเจนว่าราคาท้องตลาด ณ เวลาดังกล่าว เป็นราคาตามที่สืบมาจริง กรณีโครงการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ในการประชุมคราวเดียวกัน ถ้าราคาใกล้เคียงกันก็ยอมรับได้ แตถ่้าราคาแตกต่างกัน ต้องชี Qแจงให้ชัดเจนว่าคุณลักษณะหรือ
ข้อกำาหนดใดที่เป็นตัวแปรให้ราคาของอุปกรณ์ชื่อเดียวกัน มีราคาแตกต่างกัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๒. มีความจำาเป็นแค่ไหนท่ีจะต้องใช้ TV Wall ราคา ๘๓,๐๐๐ บาท หากเปล่ียนเป็น TV ปกติ
ทีเ่ป็น Industrial Grade จะสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพื่อประหยัดงบประมาณ เนื่องจาก
TV Wall มีคุณสมบัติที่ต่างจาก TV ปกตทิี่เป็น Industrial Grade ตรงขอบที่บางมาก ทำาให้มองไม่เห็นรอยต่อ ซึ่งเหมาะสม
กับการดขู้อมูลที่มีความละเอียดที่ต้องต่อกันเป็นผืนใหญ่ เช่น GIS แต่ถ้าเอามาแบ่งดูภาพจากกล้องเป็นช่อง ๆ แบบนี Q
ใช้จอ TV ที่เป็น Industrial Grade ราคาประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับ TV Wall เนื่องจากมีชุด
แสดงผลเป็น Wall อยู่แล้ว เพียงแต่เปล่ียนประเภทของจอภาพมาเป็นชนิดขอบไม่บางเท่านัQนเอง

๓. เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำาหนดให้ทกุหน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อประชาชนมาร้องขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนเองออกจากระบบ หน่วยงานต้องสามารถดำาเนินการตามคำาร้องดังกล่าวได้ แต่ในโครงการนีQมีแต่การจัดเก็บข้อมูล ยังไม่
เห็นว่ามีโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

๔. ตามที่หน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมว่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้า จำานวน ๒ สทิธิ์
ได้ประชุมหารือกับตำารวจแล้วว่าจะติดตัQงที่หน้าสถานีรถไฟ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะ
ชาวต่างชาต)ิ ท่ีลงจากรถไฟแล้วเคล่ือนย้ายไปขึQนรถทวัร์ทีศ่นูย์บริการนกัทอ่งเทีย่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังเกาะสมยุ ทัQงนีQ สามารถ
ย้ายไปที่กล้องอื่นได้ เพียงแตใ่ช้ได้พร้อมกันครัQงละ ๒ กล้องเท่านัQน โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลโดยเชื่อมโยงกันระหว่าง ๒ กล้อง
แล้วนำาไปวิเคราะห์ภายหลัง สามารถค้นหาข้อมูลได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีการบันทึกภาพจากกล้องที่เปิดฟังก์ชันค้นหาใบหน้า
ในขณะที่บันทึกภาพเท่านัQน ซึ่งราคาที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบในโครงการอื่น เป็นลิขสิทธิ์แบบ Real Time ราคา
ยังตำ่ากว่าที่เสนอมาครัQงนีQที่ทำางานแบบ Offline นัQน กรณีที่เป็นการจัดหาลิขสทิธ์ิโปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้าตามความต้องการ
ของตำารวจ ไม่ใช่การปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง ประกอบกับการจัดหาเพียง ๒ สิทธ์ิ ทำาให้การดูภาพที่ไม่ใช่
กล้องที่เปิดใช้ฟังก์ชันวิเคราะห์ใบหน้าอยู่ในขณะนัQน ยังต้องใช้คนเปิดดูภาพจากกล้อง ไล่ดทูีละกล้อง ตามเส้นทางที่คาดการณ์
ว่าผู้ก่อเหตุสามารถใช้เป็นเส้นทางหลบหนี นั Qน คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าควรตัดรายการนี Qออก เนื่องจาก
ปัจจบัุนทางสำานกังานตำารวจแหง่ชาตกิำาลังจดัทำาโครงการ Smart CCTV สำาหรับกองบัญชาการตำารวจภธูร ภาค ๒ และภาค ๕
ในอนาคตจะขยายทั่วประเทศ จึงเห็นควรให้ต ำารวจซึ่งมีอำานาจหน้าทีโ่ดยตรงเป็นผู้ด ำาเนินการจัดหาจะมีความเหมาะสม
มากกว่าเทศบาลจัดหาให้ตำารวจ

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าสามารถตัดรายการลิขสิทธิ์โปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้า
จำานวน ๒ สิทธ์ิ (ราคาต่อหน่วย ๔๕๐,๐๐๐ บาท) รวมมูลค่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท ออกได้ ไมก่ระทบต่อการดำาเนินโครงการ

๕. ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวน
จำานวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ลิขสิทธิ์โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน จำานวน ๘ สทิธิ์ (ราคาต่อหน่วย ๘๕,๐๐๐ บาท) รวมมูลค่า
๖๘๐,๐๐๐ บาท เป็นมีคุณสมบัติและราคาที่ใกล้เคียงกับโครงการอื่นที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบ ๒) จอแสดงภาพ
ขนาด ๔๘ นิQว (สำาหรับ TV Wall ๒๔/๗) จำานวน ๑๒ หน่วย (ราคาต่อหน่วย ๘๓,๐๐๐ บาท) รวมมูลค่า ๙๙๖,๐๐๐ บาท

๖. ให้หน่วยงานเชิญผู้แทนตำารวจในพืQนที่เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดแผน
บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ท่ัวประเทศด้วย
ม  ติทีป่ระชุม  ๑. เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ตัดรายการลิขสิทธิ์โปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้า
จำานวน ๒ สิทธ์ิ รวมมูลค่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. กำาชับใหห้น่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถึงประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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จงัหวัดฉะเชิงเทรา  จำานวน ๑ โครงการ
๑๕) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวและการจราจรภายในเขตเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา เพื่อการบริหารจัดการจราจรและการท่องเที่ยวปลอดภยั ดว้ยระบบปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี IoT
ส ำาหร ับน ำาร ่องส ู่การเป ็นเม ืองอ ัจฉร ิยะ (Smart City) งบประมาณประจ ำาป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเง ินโครงการ
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๘,๙๘๖,๘๐๐.- บาท
(เจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน ) หลังจากปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะทำางานแล้ว      
วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๑๔๗  ,  ๘๗๑  ,  ๕๐๐  .-   บาท   (  หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน  )   ส่วนที่  
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๙  ,  ๑๓๒  ,  ๖๑๐  .-   บาท   (  เจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน  )  

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๗ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนาม
กำากับในเอกสารท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ สทิธิ์ไลเซนส์

(IP License) กล้องวงจรปิดสำาหรับเคร่ืองบันทึกภาพ ให้ปรับแก้ไขราคาอ้างอิงเป็นราคาที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบ
ในราคา ๑๐,๐๕๘ บาท

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ ฮาร์ดดิสก์ ความจุขนาด ๑๒ TB ให้ย้ายไปไว้ใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ

๓. ให้ทบทวนราคาจากเว็บไซตต์า่งประเทศว่ารวมค่าใชจ่้ายทกุอย่าง (สามารถจัดหาได้จริงใน
ราคานีQหรือไม่) และแสดงการคำานวณอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยระบุวันท่ีด้วย

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพืQนที่ ทต.เวียงสระ มีการติดตัQงตัQงแต่ปี

พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพืQนที่สำาคัญและเขตชุมชนภายในเขต ทต.เวียงสระ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพืQนที่
สำาคัญ จุดเส่ียง และเขตชุมชนภายในพืQนที่ ทต.เวียงสระ

๒. โครงการนีQเป็นการจัดซืQอระบบกล้อง CCTV พร้อมติดตัQง จำานวน ๖๒ กล้อง โดยระบบ
การบันทึกภาพเคล่ือนไหวท่ีถูกจับภาพโดยกล้อง CCTV มายังเคร่ืองบันทึก (DVR) และส่วนรับภาพ/ดูภาพ (Monitor) และบันทึก
ลงในเครื่องบันทึกที่ศูนย์ปฏิบัติการ CCTV ทต.เวียงสระ  เนืQอที่การจัดเก็บข้อมูลภาพและ clip VDO ขนาดความจุ ๔๘ TB
ต่อกล้อง ๑๖ ตัว

๓. ปัจจุบันการดูภาพและ clip VDO ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติการ CCTV ทต.เวียงสระ
แต่ในอนาคตจะสามารถดูแบบ Online ได้ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูล

๔. รายการที่ใช้ราคาอ้างอิงตำ่ากว่าราคาที่สืบมา ๓ ราย เนื่องจากได้ปัดเศษจากหลักร้อยให้
เป็นหลักพัน เพื่อให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ คาดว่าในการจัดซืQอจัดจ้างจะสามารถต่อรองราคาได้

๕. ตามข้อกำาหนดของโครงการนีQ จะมทีีมงานประจำา จำานนว ๒ คน ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
ตลอดระยะเวลา ๒ ปี

๖. หน่วยงานได้ทบทวนรายละเอียดโครงการ และได้พิจารณาปรับปรุงรายการต่าง ๆ ดังนี Q
๑) เครื่องสำารองกระแสไฟฟ้าขนาด ๕๐ KVA จำานวน ๑ เครื่อง ราคา ๙๐๙,๕๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นขนาด ๔๐ KVA ทำาให้
ราคาลดลงเหลือประมาณ ๕ แสนบาทเศษ  ๒) ค่าพัฒนาระบบซึ่งมี ๔ ฟังก์ชันใหญ่ จากเดิม ๑๐ ล้านบาท ปรับลดลงเหลือ
ประมาณ ๙ ล้านบาทเศษ  ๓) ราคาสาย Fiber Optic ขนาด ๔๘ core จากเดิม ๑๓๐ บาท/เมตร ลดลงเหลือประมาณ ๙๐
บาท/เมตร หลังจากปรับแก้ไขวงเงินโครงการลดลงเหลือ ๑๔๗,๘๗๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๗๙,๑๓๒,๖๑๐.- บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๗. ในภาพรวมของระบบประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี Q ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๒) กล้อง CCTV ที่ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคล ซึ่งจะติดตั Qงตามจุดชุมชนใหญ่ ๆ เช่น หน้าวัดหลวงพ่อโสธร
ตลาด หรือถนนบางพืQนที่ที่มีประชาชนค่อนข้างสูง จะช่วยในการตรวจวิเคราะห์ว่าคนที่เดินผ่านหน้ากล้องนี Qเดินผ่านจุดไหน
เวลาไหน อย่างไรบ้าง ๓) กล้อง CCTV ที่ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคล (เก็บข้อมูลคน) เช่น ใส่ชุดอะไร
ผมสัQน ผมยาว ใส่กางเกงสีอะไร ๔) กล้อง CCTV ที่ใช้วิเคราะห์คุณลักษณะของรถยนต์ เพื่อวิเคราะห์ว่ารถยนต์ที่ว่ิงผ่านในเขต
ทม.ฉะเขิงเทราทัQงหมด เป็นรถรุ่นไหน สีอะไร ยี่ห้ออะไร รวมถึงอ่านป้ายทะเบียนด้วย  ๕) Smart Pole เป็นเสาที่ภายในมี
องคป์ระกอบหลายอย่าง เชน่ WiFi, SOS ฉุกเฉนิ, สัญญาณเซน็เซอร ์IoT ท่ีจะวัดคา่อณุหภมู ิคา่แสดงแดด คา่ฝุ่นละอองตา่ง ๆ
ที่จะส่งเข้าไปที่ระบบส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์  ๖) ป้าย LED Screen ซึ่งจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของ ทม.ฉะเชิงเทรา
๗) Application ที่จะเชื่อมต่อองค์ประกอบทัQงหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้บริหารของ ทม.ฉะเชิงเทรา และผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง
สามารถเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ทัQงหมดได้

๘. มีกล้อง AI ติดตัQงตามแยกจราจรทัQงหมดเพื่อเก็บข้อมูลการจราจรทัQงหมดเพื่อจะทำาเป็น
Model การจราจร หลังจากได้ Model การจราจรแล้ว ระบบจะทำาการวิเคราะห์ และควบคุมระบบสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณ
ไฟจราจรอัตโนมัติ หลังจากเก็บข้อมูลแล้วประมาณ ๓-๖ เดือน เพื่อจะให้ระบบการจราจรทัQงหมดในฉะเชิงเทราเป็นไป
โดยอัตโนมัตติามที่ควรจะเป็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. ตามชื่อโครงการนีQมีทัQง AI และ IoT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการจราจรและ

การท่องเที่ยวให้ปลอดภัย เมื่อพิจารณาจากเอกสารและการนำาเสนอ พบว่ามีการใช้กล้องที่มี AI ใช้กล้อง AI เพื่อการจราจร
แต่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ปลอดภัย ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกเร่ือง
ตามชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้แทนหน่วยงานจะดำาเนินการจัดทำาเอกสารเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และจัดส่งให้คณะกรรมการต่อไป

๒. Video Wall ขนาด ๕๕ นิQว จำานวน ๘ จอ (ราคาต่อหน่วย ๒๑๔,๐๐๐ บาท) รวมทัQงสิQน
๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท หากเปล่ียนเป็น TV ปกติที่เป็น Industrial Grade จะสามารถใช้งานไดต้รงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ เพื่อประหยัดงบประมาณ เนื่องจาก TV Wall มีคุณสมบัติทีต่่างจาก TV ปกตทิี่เป็น Industrial Grade ตรงขอบที่บาง
มาก ทำาให้มองไม่เห็นรอยต่อ ซึ่งเหมาะสมกับการดขู้อมูลที่มีความละเอียดที่ต้องต่อกันเป็นผืนใหญ่ เช่น GIS แต่ถ้าเอามาแบ่ง
ดูภาพจากกล้องเป็นช่อง ๆ แบบนีQใช้จอ TV ที่เป็น Industrial Grade ราคาประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่น
เดียวกับ TV Wall เนื่องจากมีชุดแสดงผลเป็น Wall อยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนประเภทของจอภาพมาเป็นชนิดขอบไม่บาง
เท่านัQนเอง

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมว่า ระบบ Video Wall จะใช้ในการ Monitor กล้องที่
เป ็น AI และกล้องปกต ิ ๒) ใช ้ในการบร ิหารจ ัดการระบบหลังบ ้านท ัQงมหด ท ัQงระบบ Mobile Application, Web
Application, ระบบรายงานผู้บริหาร โดยจะเชื่อมต่อกับระบบกล้องเดิมที่ด ำาเนินการมาแล้ว ๒ ระยะ และจะเชื่อมต่อกับ
ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทัQง Smart Phone ที่เป็น SOS ฉุกเฉินด้วย  ทัQงนีQ จอที่นำามาใช้งานเป็นจอ TV ขนาด ๕๕ นิQว 

๓. ตามที่หน่วยงานชีQแจงที่ประชุมว่า AI ที่หัวกล้องใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีภาพใบหน้าคนใน
ขณะนัQนหรือไม่ (detection) ถ้ามี กล้องจะ Snap เพราะใบหน้าคนนัQน ส่งกลับไปที่ Server แล้ว Server จะทำาการประมวล
ผลว่าภาพใบหน้าที่ได้มานัQน คือใคร (recognition) จะไม่ได้ส่ง Streaming ตลอดเวลา โดยเป็นการเตรียมการไว้สำาหรับข้อมูล
ที่ทางตำารวจจะส่ง Blacklist มาให้ นัQน  กรณีที่เป็นการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้าตามความต้องการของต ำารวจ
ไม่ใช่การปฏิบัตติามอำานาจหน้าทีข่องเทศบาลโดยตรง คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าปัจจุบันทางสำานกังานตำารวจ
แหง่ชาตกิำาลังจดัทำาโครงการ Smart CCTV สำาหรับกองบัญชาการตำารวจภธูร ภาค ๒ และภาค ๕ อนาคตจะขยายทั่วประเทศ
จึงเห็นควรให้ตำารวจซึ่งมีอำานาจหน้าที่โดยตรงเป็นผู้ดำาเนินการจัดหาจะมีความเหมาะสมมากกว่าเทศบาลจัดหาให้ตำารวจ ทัQงนีQ
กองบัญชาการตำารวจภูธร ภาค ๒ มีหน้าที่ดแูลพืQนที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย จะเป็นการดำาเนินการจัดหาซำQาซ้อนกันหรือไม่

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๔. ประสานสอบถามข้อมูลจากกองบัญชาการต ำารวจภูธร ภาค ๒ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท ำา
โครงการ Smart CCTV  สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเครือเจริญโภคภัณฑ์
(CP) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำาโครงการ Smart City เพื่อรองรับ EEC ว่าจุดติดตัQงและการดำาเนินการโครงการมีความซำQาซ้อนกัน
หรือไม่ ใช้เทคโนโลยีแบบใดอยู่ สามารถใช้งานร่วมกันได้กับโครงการนี Qหรือไม่ เช่น ซอฟต์แวร์ Face Recognition ถ้าใช้งาน
ร่วมกันไม่ได้ ข้อมูลที่ Detect ส่งไปให้ตำารวจก็จะไม่สามารถ recognize ได้ว่าเป็นใคร

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมว่าในการดำาเนินการที่ผ่านมา ทม.ฉะเชิงเทราได้ตดิตัQง
ระบบ CCTV และมอบ Server ให้สถานีตำารวจภูธรฉะเชงิเทราเป็นผู้ดแูล แตเ่นือ่งจากตำารวจไมม่งีบประมาณในการบำารุงรักษา
ระบบเร่ิมมีปัญหา ทม.ฉะเชิงเทราจึงต้องนำา Server กลับมาดำาเนินการเอง อย่างไรก็ตาม ยังมีการเชื่อมสัญญาณและประสาน
งานกับตำารวจภูธรฉะเชิงเทราอยู่  สำาหรับโครงการนีQ ทม.ฉะเชิงเทราได้ประสานหารือกับกองบัญชาการตำารวจภูธร ภาค ๒
เพื่อพิจารณาจุดติดตัQงไม่ให้มีความซำQาซ้อนกัน โดยในเขต ทม.ฉะเชิงเทรา จะให้ทางเทศบางเป็นผู้ติดตั Qงกล้อง CCTV รวมทัQง
ดูแลบำารุงรักษา โดยเชื่อมสัญญาณกับทางตำารวจภูธร เพื่อบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

๕. ตามเอกสารและคำาชีQแจงในที่ประชุม ยังไม่เห็นภาพ Framework ของการดำาเนินงาน
และไมมี่ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละฟงักชั์น ทำาใหม้องไม่เห็นภาพว่าการดำาเนนิการเป็นอย่างไร ตรงไหนเป็น AI ตรงไหนเป็น IoT
และบูรณาการไปสู่ Smart City ได้อย่างไร

ผู้แทนหน่วยงานเรียนชีQแจงที่ประชุมว่า จะนำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปปรับปรุงรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะนำาเสนอตอ่สภาในการพจิารณางบประมาณ ในการนีQ ขอชีQแจงทีป่ระชมุโดยสรุปไดด้งันีQ
๑) Input หลักของระบบคือกล้องท่ีบันทึกเหตุการณ์แบบธรรมดา และกล้องท่ีมี AI ประกอบด้วยกล้องท่ีตรวจจับใบหน้าแล้ว Snap
ส่งไปเก็บไว้ท่ี Server และกล้องวิเคราะห์คุณลักษณะของคนซ่ึงระบบ ฺBack-end จะประมวลผลตลอดเวลาว่าคนในภาพมีลักษณะ
อย่างไร เช่น ผมสัQน ผมยาว ใส่เสืQอแขสัQน แขนยาว กางเกงขาสัQน ขายาว เป็นตน้ แล้วบักทึกเก็บเป็นฐานขอ้มลูไว้ใหส้ามารถค้นหา
ข้อมูลภายหลังได้ ใช้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์เกิดขึQนแล้วพยานจำาลักษณะได้แค่คร่าว ๆ เช่น ใส่กางเกงขาสัQนสีดำา เดินผ่านกล้องในชว่ง
เวลานีQ ณ จุดนีQ ก็จะช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในอนาคตสามารถต่อยอดให้เป็นระบบ Tracking ได้
๒) เสา Smart Pole ท่ีสามารถกด SOS ท่ีเสาแล้วสามารถส่ือสารแบบ ๒ ทางกับระบบท่ีส่วนกลางได้  ๓) ระบบ ฺBack-end จะมี
ซอฟต์แวร์ในการรวมศูนย์ข้อมูลเหล่านีQเข้าเป็นระบบเดียวกันเพ่ือให้ท้องถิน่สามารถประสานงานแสดงขอ้มลูออกทางจอภาพ LED
หรือเชือ่มต่อกับประชาชนผ่านระบบ Smart Phone Application ซ่ึง Smart Phone Application มอีงค์ประกอบหลัก ๔ ส่วน
ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลการติดต่อประสารงานของ ทม.ฉะเชิงเทรา เช่น งานบริการต่าง ๆ ของเทศบาล งานร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น
สว่นที ่๒ ขอ้มลูสถติติา่ง ๆ ระบบยังทำางานไดด้หีรอืไม ่ขอ้มลูเชงิวเิคราะหว์า่ระบบทัQงหมดตรวจสอบขอ้มลูอะไรไดบ้า้ง เปน็ตน้
ส่วนท่ี ๓ Application สำาหรับนักท่องเทีย่ว/ผู้อยู่อาศัยในเทศบาล เช่น ระบบส่ังซืQอ Street Food ในเขต ทม.ฉะเชิงเทรา เป็นตน้
ซ่ึงผู้ค้าขายในพืQนท่ี ทม.ฉะเชิงเทรา จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำาสินค้าขึQนไปวางขายแบบ Online ผ่าน Platform ต่าง ๆ ท่ีคิด
ค่าบริการได้ เน่ืองจากเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดูแลระบบต่าง ๆ ให้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองในปีต่อ ๆ ไปได้ และสามารถ
ทำาให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากหมุนเวียนได้เพ่ิมขึQนด้วย ส่วนท่ี ๔ ข้อมูลแนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียว 

๖. ควรเพิ่มรายละเอียดฟังก์ชันต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ AI และระบบ IoT  เพื่อให้เห็นภาพว่า
มีคุณสมบัติในการนำามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างไร มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ระบุให้ชัดเจนในเอกสาร ผู้ที่มาอ่านใน
เอกสารจะไดไ้ม่เกิดความสงสัย และพิจารณาด ำาเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย
เนื่องจากการตรวจสอบ Face Recognition อาจอยู่นอกเหนืออำานาจหน้าที่ของเทศบาล แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง
ซึ่งกองบัญชาการตำารวจภูธร ภาค ๒ ได้ดำาเนินการแล้ว

๘. ให้หน่วยงานเชิญผู้แทนตำารวจในพืQนที่เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดแผน
บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ท่ัวประเทศด้วย
มตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้แก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๒. กำาชับใหห้น่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถึงประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๕.๒ โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน ๑
โครงการ  คือ

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
๑๖) โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน ระยะที่ ๒

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ รวมวงเงินโครงการ ๓๘๗,๔๐๒,๖๐๐.- บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
สี่แสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๓๘๔,๖๐๒,๖๐๐.- บาท (สามร้อยแปดสิบ
ส่ีล้านหกแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

(โครงการนีQเสนอเป็นลำาดับที่ ๑๓ ในวาระการประชุมคณะทำางาน)
คณะทำางานได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี Qแจงของ

หน่วยงานแล้ว เหน็ควรใหห้นว่ยงานจัดเตรียมแผนผังแสดงการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ ว่าเชื่อมโยงกัน
อย่างไร พรอ้มลงนามกำากบัในเอกสารทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิทกุหนา้ สง่ใหฝ้า่ยเลขานกุารตรวจสอบกอ่นน ำาเสนอทีป่ระชมุคณะ
กรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมสรุปได้ ดังนีQ
๑. สป.มท. อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดทำาโครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวง

มหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน ซึ่งได้รับงบประมาณแล้ว ขณะนีQอยู่ระหว่างจัดทำา TOR โดยจะดำาเนินการโครงการในลักษณะ
การเป็นคลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) โดยมีการให้บริการในแบบประเภท Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
และ Platform-as-a-Service  ให้บริการเครื่องแม่ข่าย และระบบงานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยในรูปแบบ Public Cloud และ Software-as-a-Service (SaaS) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถ
ขอใช้งานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

๒. สป.มท. ได้สำารวจความต้องการใช้งานระบบคลาวด์ของกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่า
พืQนที่ระบบคลาวด์ตามโครงการในระยะที่ ๑ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากส่วนราชการไม่ได้รับอนุมัติให้จัดหาเคร่ืองแม่ข่าย แต่ให้ไปใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data
Center and Cloud service : GDCC) หรือคลาวด์ของกระทรวงต้นสังกัด  จึงมีความจำาเป็นต้องจัดทำาโครงการระบบบริการ
สารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน ระยะที่ ๒ เพื่อขยายระบบคลาวด์ของกระทรวงมหาดไทยเพิ่ม

๓. นอกจากการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
โครงการระยะที่ ๒ นีQมีการพัฒนาระบบ SaaS เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
๑) งานพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ ๒) งานพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ๓) งาน
พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ๔) งานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล (Social Listening &
Analytics)

๔. เน ื่องจากขีดความสามารถของคลาวด ์ในระยะที่ ๑ เป ็นเพ ียงเคร ือข ่ายเสมือน
(Vmware) ใช้งานร่วมกันเท่านัQน ในขณะนัQนยังไม่มีนโยบายให้จัดทำา Big Data ดังนัQน โครงการในระยะที่ ๑ จึงยังไม่สามารถ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้เป็น Big Data และทำา Data Analytic ได้ จึงต้องมีการขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล

๕. ระบบงานที่ให้บริการในโครงการระยะที่ ๒ ประมาณการจ ำานวนแกนประมวลผลรวม
๕๔๔ หน่วย จำานวนหน่วยความจำารวมทัQงสิQน ๙ TB จำานวนพืQนที่รวมทัQงสิQน ๕๔๐ TB ดังนีQ

๑) ระบบงานการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์์สาเหตุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ประมาณการใช้งาน จำานวนแกนประมวลผล ๖๔ หน่วย จำานวนหน่วยความจำา ๑.๕ TB จำานวนพืQนทีท่ี่ใช้งาน
๖๐ TB

๒) SaaS ท่ีรองรับในโครงการ จำานวน ๑๒ ระบบงาน ประมาณการใช้งาน จำานวนแกน
ประมวลผล ๒๐๐ หน่วย จำานวนหน่วยความจำา ๒.๕ TB จำานวนพืQนที่ทีใ่ช้งาน ๑๐ TB (๔๐๐ TB ในปีที่ ๓) 

๓) ระบบงานให้บริการภาครัฐภายใต้กระทรวงมหาดไทยแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ประมาณการใช้งาน จำานวนแกนประมวลผล ๖๔ หน่วย จำานวนหน่วยความจำา ๐.๕ TB จำานวนพืQนที่ทีใ่ช้งาน ๑ TB

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๔) โครงการพัฒนาระบบงานบริการข้อมูลและแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ ประมาณการใช้งาน
จำานวนแกนประมวลผล ๖๔ หน่วย จำานวนหน่วยความจำา ๐.๕ TB จำานวนพืQนที่ทีใ่ช้งาน ๓๐๐ TB

๕) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลและเอกสารงานบริการประชาชนในรูปแบบ
ดิจิทัล ประมาณการใช้งาน จำานวนแกนประมวลผล ๔๘ หน่วย จำานวนหน่วยความจำา ๐.๕ TB จำานวนพืQนที่ทีใ่ช้งาน ๓ TB

๖) กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณการใช้งาน จำานวนแกนประมวลผล ๙๖ หน่วย
จำานวนหน่วยความจำา ๑ TB จำานวนพืQนที่ทีใ่ช้งาน ๒๐ TB

๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประมาณการใช้งาน จ ำานวนแกนประมวลผล
๖๔ หน่วย จำานวนหน่วยความจำา ๐.๕ TB จำานวนพืQนทีท่ี่ใช้งาน ๑ TB
ม  ติทีป่ระชุม  ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ  พร้อมลงนามก ำากับเอกสารทุกหน้า  และจัดส่งคณะทำางาน
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ

๖.๑ แนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงมหาดไทย กรณีการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Convertor)

ฝ่ายเลขานกุารเรียนทีป่ระชุมว่าในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา มขีอ้หารืออย่างไมเ่ป็นทางการจากหน่วยงานที่
จดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เกีย่วกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Convertor) ว่าจดัเปน็ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ที่คณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตอ้งพจิารณา หรือเปน็วสัดุซึ่งจดัเป็นอุปกรณอ์ื่น ๆ เนื่องจากโครงการจดัหา
ระบบ CCTV ท่ีตรงตามเกณฑ์ฯ ทีป่ระกาศกำาหนดโดยกระทรวงดิจทิัลฯ ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท หนว่ยงานสามารถ
ดำาเนินการได้เองโดยไมต่้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวสิาหกจิ และจงัหวดั หลังจากจดัซื Qอจดัจ้างแลว้ให้รายงานผลการจดัซื Qอจดัจ้างใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบภายหลังสิ Qนสดุ
ปงีบประมาณทันที ตามแบบท่ีกำาหนด แต่เนื่องจากบางโครงการแม้ว่าจะตรงตามเกณฑฯ์ ทุกรายการ ยกเว้น Media Convertor
ซึ่งไมป่รากฏในเกณฑฯ์ ทำาใหห้น่วยงานตอ้งเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพจิารณากอ่นการจดัหา

คณะทำางานได้ประชุมเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า Media
Convertor มี ๒ ประเภทหลกั ๆ ได้แก่ ๑) แบบควบคุมไม่ได้ (Unmanaged Media Converter) มรีาคาไม่แพง แต่ไมส่ามารถ
บริหารจัดการได้  ๒) แบบควบคมุได้ (Managed Media Converter) สามารถมองเหน็สถานะได้ มี Network Monitoring และ
สามารถบริหารจัดการได้ หากไม่ไดก้ำาหนดคุณลกัษณะของ Media Convertor ไว้ใหช้ัดเจนว่าต้องการแบบควบคมุและบรหิาร
จดัการได้ ผู้รบัจ้างกจ็ะเลือกใช้แบบที่ประหยัดต้นทุนมากทีสุ่ด เหน็ควรขอความเห็นจากคณะกรรมการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีQ
๑. Media Convertor เป็นเครื่องมือทาง Audio Visual (AV) ถ้าราคาไม่แพง ตวัละหนึ่งถึง

สองหมืน่บาท น่าจะถือว่าเป็นอปุกรณค์วบ ไม่ต้องคดิว่าเปน็อุปกรณค์อมพิวเตอร์
๒. บางหน่วยงานให้คำานิยามว่าเป็นวัสดุ ไม่ใช่ครุภัณฑ์ ยึดถือว่าราคาไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

จัดเป็นวัสดุ บางหน่วยงานปฏิบัตติามที่กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนใหม่ว่าสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งาน ๑
ปีขึQนไป แม้ราคาไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ก็จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ

๓. วัตถุประสงค์ในการขอหารือ น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงจาก UTP ที่เป็น LAN ออกไป
เป็น Fiber Optic เนื่องจากงานด้าน CCTV จะใช้ Fiber Optic ในการเชื่อมโยง อุปกรณ์ตัวเล็ก ๆ จะวิ่งไดไ้กลประมาณ ๑๐
กโิลเมตร สำาหรับระยะไกล ๒๐, ๓๐, ๔๐ กโิลเมตร กม็ขีาย แต่ราคาจะสูงขึQน อปุกรณพ์วกนีQมหีลาย Brand แขง่ขนักนัไดเ้ยอะ
สืบราคาจากท้องตลาดได้ไม่ยาก ราคาไม่สูงมาก ถ้าไม่เกิน ๑๐ กโิลเมตร น่าจะราคาไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ราคาถูกกว่านีQก็มี

๔. หากเทียบเคียงกับโมเด็ม (Modem) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณ Digital
เป็น Analog และแปลงสัญญาณ Analog กลับเป็น Digital ถ้ามองอย่าง extreme ว่าพิจารณามากขึQน ไม่ผิด เราก็พิจารณา

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)
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๕. คำานิยามเปลี่ยนตามเวลา เมื่อ ๓ ปีที่แล้่ว Portable Hard Disk ที่เป็น External จัดเป็น
ครุภัณฑ์ แต่ปัจจุบันเป็นวัสดุ เรื่องลักษณะนี Qควรสอบถามคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้มี
อำานาจหน้าที่ในการวินิจฉัย

๖. ควรสอบถามกระทรวงดิจทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมว่าอปุกรณ์ Media Convertor จัดเป็น
อปุกรณ์ที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ต้องพจิารณาหรอืไม่ จะได้แจ้งเวียนใหถ้อืปฏิบัตติรงกนัท่ัวประเทศ
มตทิี่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการมีหนังสือสอบถามแนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) กรณีการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Convertor) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๖.๒ แนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ท่ีต้องเสนอคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศ ครัQงที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๒ มมีตเิห็นชอบแนวทางการพจิารณาจดัสรรงบประมาณสำาหรับการติดตัQง
กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) และการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) โดยกรณีของส่วนราชการส่วนกลางให้
เสนอคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการเชือ่มโยงระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ทั่วประเทศ (สำานักงานปลดักระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคมเป็นฝ่ายเลขานุการ) ใหค้วามเห็นชอบ ส่วนกรณีสว่นราชการในภมูภิาค จังหวดั กลุ่มจังหวดั และท้องถิน่
ใหเ้สนอคณะอนกุรรมการกำาหนดแผนบรหิารจัดการระบบการเชือ่มโยงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) และการใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มูลระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ (สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานกุาร) ใหค้วามเห็นชอบ
แล้วเสนอสำานกังบประมาณพิจารณาต่อไป และให้เสนอคณะกรรมการบรหิารการบรูณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ (CCTV) ท่ัวประเทศ (รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปน็ประธานกรรมการ) ทราบด้วย 

เนื่องจากคณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชือ่มโยงกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV)
และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ทั่วประเทศ (สป.มท. เปน็ฝ่ายเลขานกุาร) ได้กำาหนด
แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการไว้เปน็การเฉพาะ รวมทั Qงกำาหนดไว้ว่า กรณโีครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีระบบ
คอมพิวเตอรใ์ห้นำาเสนอแผนงาน/โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารและจดัหา
คอมพิวเตอร์หนว่ยงานก่อน

เพื่อเป็นการลดขัQนตอนการดำาเนินงาน ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่า ควรก ำาหนดแนวทางการ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ที่เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอรข์อง
กระทรวงมหาดไทย ดังนีQ

๑. กรณโีครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ที่มีการจดัหาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบนัQน ไมต่อ้งจัดทำาแบบรายงานโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรฯ์ (ที่มมีลูค่าไมเ่กิน ๕ ล้านบาท
หรือเกิน ๕ ล้านบาท หรอืเกนิ ๑๐๐ ล้านบาท) ให้ใชแ้บบฟอรม์ขอ้เสนอโครงการทีป่ระกาศกำาหนดโดยคณะอนกุรรมการกำาหนด
แผนบริหารจดัการระบบการเชือ่มโยงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
(CCTV) ท่ัวประเทศ ในการเสนอให้คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพจิารณาได้

๒. ให้จัดทำาแบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
(ก่อนการจัดหา) (แบบ คกก.มท. ๐๑)

๓. กรณีอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไมต่รงตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศ
กำาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด ๓ ราย และ ๑ เว็บไซต์ เช่น
ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซตท์ี่แสดงราคา
(หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการค ำานวณเป็นเงินบาท พร้อมระบุวันที่ในการคำานวณ
ให้ชัดเจน)

๔. กรณีจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม/เว็บไซต์ ให้จัดทำาแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภท
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) ที่ประกาศกำาหนดโดยประทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวมทัQงแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ (man/day, man/month)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๔)




